

# (สำเนา)

## ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัยดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมอนามัย

บัดนี้ กรมอนามัยได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมท่าอากาศยาน จำนวน ๑๐ ราย (ลำดับที่ ๔ - ๑๓) มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมอนามัย จำนวน ๓ ราย

จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมอนามัย ดังนี้

### ๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ตำแหน่ง	วัน เวลา สถานที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน
นิติกรปฏิบัติการ	วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม ๑ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมอนามัย	๑๐๑ - ๑๐๓

### ๒. วิธีการประเมิน

- วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาประวัติเหตุการณ์ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ และทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ทั้งนี้ อาจมีการทดสอบปฏิบัติ และการทดสอบข้อเขียน ประกอบการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

๓. รายชื่อ ...

๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๓๐๐๒๒	นางสาวโฉมฉาย โฆสะการี
๑๐๒	๓๐๑๐๓	นางสาวชिरฎาณ์ อินทร์อุดม
๑๐๓	๓๐๐๒๕	นางสาวชมณัฐ์ ชำนาญ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์  
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกรช เสือโรจน์)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กรมอนามัย  
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖